

Sơn La: Nhân rộng mô hình phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

13:40 24/05/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2023, BHXH tỉnh Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm vận động, nâng cao nhận thức người dân về chính sách BHXH. Nhờ đó chỉ trong buổi đầu ra quân đã vận động được trên 1.200 người tham gia BHXH tự nguyện, (bảo hiểm y tế) BHYT tự đóng.



BHXH tỉnh Sơn La tư vấn cho người dân tham gia BHXH tự nguyện

Thực hiện Công văn số 1232/BHXH-TT ngày 27/04/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về truyền thông tháng vận động triển khai BHXH toàn dân và truyền thông cao điểm phát triển người tham gia năm 2023; BHXH tỉnh Sơn La đã xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện tháng vận động. Theo đó, BHXH tỉnh Sơn La đã tổ chức ra quân triển khai diễn ra trong 2 ngày (ngày 13/5/20223 và ngày 27/5/2023). Sau các đợt ra quân, các Tổ chức dịch vụ thu chỉ đạo nhân viên thu thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng đảm bảo hoàn thành

chỉ tiêu được giao.

Theo ông Thiều Quang Ngãi, Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La ngay sau lễ phát động, gần 450 viên chức, nhân viên của cơ quan BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh, Viettel Sơn La và các tổ chức dịch vụ thu đã chia thành 136 nhóm nhỏ từ 2-3 người đến các khu dân cư, chợ dân sinh và các hộ ra đình tại các xã, phường, tổ, bản, tiểu khu trên địa bàn toàn tỉnh để truyền tải thông điệp, lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng đến với người dân, vận động người dân tích cực tham gia, cùng chung tay, góp sức thực hiện tốt hơn Luật BHXH, BHYT và mục tiêu BHXH toàn dân, BHYT toàn dân; đảm bảo an sinh xã hội.

Song song với đó, ngành BHXH và các tổ chức dịch vụ phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức các hội nghị trực tiếp vận động người dân tham gia. Với cách làm linh hoạt, quyết tâm tính đến 18h ngày 13/5/2023, toàn tỉnh đã phát triển được 154 người tham gia BHXH tự nguyện và gần 1.100 người tham gia BHYT tự đóng. Trong đó, các huyện vận động được số người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT tự đóng cao nhất là huyện Mai Sơn (228 người), Quỳnh Nhai (173 người), Yên Châu (155 người).

Cùng với ra quân mở các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng BHXH tỉnh Sơn La đã ký hợp đồng ủy quyền với 8 tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT. Theo đó, giao chỉ tiêu cụ thể cho các tổ chức dịch vụ thu đồng thời đôn đốc nhân viên thu thực hiện theo địa bàn. Tổ chức các lớp đào tạo, sát hạch cấp thẻ nhân viên thu BHXH, BHYT; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên thu của các tổ chức dịch vụ thu để nhân viên thu tham gia tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình góp phần phát triển người tham gia BHXH, BHYT bền vững trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê từ năm 2022 đến nay, các tổ chức dịch vụ thu đã phát triển mới 3.239 người tham gia BHXH tự nguyện; 107.643 người tham gia BHYT tự đóng, góp phần nâng số người tham gia BHXH tự nguyện toàn tỉnh lên 43.712 người, bằng 5,74% lực lượng lao động; hơn 1.227.000 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 94,4% dân số.

Thực tế thông qua việc ký kết, ủy quyền với các tổ chức dịch vụ thu tại Sơn La đã xuất hiện nhiều mô hình điểm về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng. Với vai trò là cánh tay nối dài của BHXH tỉnh Sơn La trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển, quản lý người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng, Tổ chức dịch vụ thu Công ty TNHH một thành viên An Sinh, Mai Sơn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với BHXH huyện Mai Sơn, tuyên truyền, vận động được hàng

chục nghìn người tham gia mới và đóng tiếp. Chỉ tính riêng năm 2022, với mô hình xung kích của BHXH huyện Mai Sơn, Tổ chức dịch vụ thu An sinh quản lý 2.700 người tham gia BHXH tự nguyện và trên 21.000 người tham gia BHYT tự đóng.

Đánh giá vai trò của các tổ chức dịch vụ thu ông Thiều Quang Ngãi khẳng định, đây là những mô hình nòng cốt để mở rộng độ bao phủ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng. Chính vì vậy, chúng tôi đã giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo từng tháng cho từng nhân viên thu, từng điểm thu xã, phường, thị trấn trên cơ sở chỉ tiêu phát triển người tham gia của BHXH tỉnh và BHXH các huyện giao, bám sát hướng dẫn tổ chức hội nghị khách hàng tại Công văn số 1108/BHXH-TST ngày 28/4/2022 của BHXH Việt Nam... Phấn đấu hết năm 2023, các tổ chức dịch vụ thu phát triển mới hơn 35.000 người tham gia BHXH tự nguyện, 161.640 người tham gia BHYT tự đóng.

Bảo My

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/son-la-nhan-rong-mo-hinh-phat-trien-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen>